

Số:



Ninh Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021

I. Tình hình chung

Năm 2021, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự hướng dẫn công tác trực tiếp của Ban Thường vụ Công đoàn Đài, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn, Ban Thanh tra nhân dân Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 01 KH-TTND, ngày 03/01/2021 của Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.

II. Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021

Năm 2021, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát và tham gia kiểm tra ở một số nội dung theo yêu cầu của việc triển khai thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thực hiện nội qui, qui chế, quy chế dân chủ, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức.

Ban Thanh tra nhân dân đã phối hợp phòng Kỹ thuật và Công nghệ, bộ phận Hành chính, bộ phận Kế toán giám sát các công trình, dự án thực hiện năm 2021 như: dự án Nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết bị truyền hình thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất; Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy phát thanh; dự án Phát triển tín hiệu phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet; Công trình Bảo trì, bảo dưỡng Anten; công trình Bảo hiểm phòng chống cháy nổ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; gói thầu mua sắm, lắp đặt màn hình Led phim trường Thời sự...; phối hợp giám sát quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ theo đúng nội dung và quy mô đầu tư đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt. Hoàn thành các công trình, dự án đúng tiến độ và đảm bảo kế hoạch giải ngân kịp thời theo quy định.

Ban Thanh tra nhân dân được phân công trong tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, trực camera giám sát theo dõi việc chấp hành giờ làm việc của cán bộ, viên chức, để kịp thời nhắc nhở cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng hiệu quả giờ giấc làm việc; thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra, cán bộ viên chức Đài chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, một số ít viên chức có vi phạm đi trễ, đã kịp thời nhắc nhở và khắc phục kịp thời. Trong năm 2021, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 12 đợt kiểm tra thường xuyên và đợt xuất, kết quả 05 phòng chuyên môn không có vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

III. Phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022.

A. Hoạt động giám sát cơ quan và cá nhân trong đơn vị

1. Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBVC năm 2022.
2. Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất và chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính.
3. Thực hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.
4. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật.
5. Giám sát những vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

B. Hoạt động kiểm tra cơ quan và các cá nhân trong đơn vị

1. Kiểm tra khi cấp trên yêu cầu.
2. Kiểm tra khi phát hiện vi phạm liên quan trực tiếp đến việc sử dụng quỹ phúc lợi, thực hiện chính sách lao động và tiền lương, tiền thưởng, các chính sách xã hội thì báo cáo BCH Công đoàn, kiến nghị với người đứng đầu cơ quan để người đứng đầu cơ quan giải quyết.
3. Kiểm tra khi có đơn khiếu tố, khiếu nại.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022./.

**TM. BAN TTND
TRƯỞNG BAN**



Bạch Văn Hải